



ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

.....

ตามประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุน จำนวน ๑,๐๐๐ อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้มีการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ สถานที่สอบ มีรายละเอียดที่ผู้สมัครต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้มีรายชื่อให้เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในผนวก จ. ท้ายประกาศรับสมัคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฉบับลง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทุกประการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำคัญในการเข้าสอบ ดังนี้

๑.๑ การเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ผู้สมัครทุกคน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายของผู้สมัคร ติดอยู่ โดยบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ และมีสภาพสมบูรณ์และชัดเจน หากไม่มีบัตรหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ ชัดเจน แล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๑.๒ การแต่งกายของผู้เข้าสอบทุกคน ให้แต่งกาย โดยสวมเสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา

๑.๓ ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตการสอบ โดยจะดำเนินการ พิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบข้อเขียนทุกคนไว้เป็นหลักฐาน การกำหนดให้หยุดพักการทำข้อสอบและการตรวจ ค้นตัวผู้เข้าสอบระหว่างทำข้อสอบภายในห้องสอบ

๒. ในกรณีที่มีผู้เข้าสอบข้อเขียนรายใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย ส่อไป ในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการสอบ อาจเรียกตัวมาทดสอบหรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควร ภายใน วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามสถานที่ที่กำหนด หากไม่มาหรือมาแต่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ข้างต้น ถือว่าผู้นั้นยินยอมให้ตัดสิทธิ และเป็นผู้สละสิทธิในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้ โดยจะ เรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

๓. กำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ใช้เวลาทำข้อสอบ ๓ ชั่วโมง) โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบในเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล และแนะนำการระบายรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบ ผู้มาหลังจากเวลา ๑๓.๑๕ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนเดินทางไปที่สนามสอบก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ๒ ชั่วโมง ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดสถานที่สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียนท้ายประกาศนี้ หรือทางเว็บไซต์ www.immigration.go.th และ www.immigration-thai.com

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียนนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับข้อมูลการสมัครตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครระบุ และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบและจะถูกตัดสิทธิในการสอบแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้งหากได้เข้าสอบและเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิในขั้นตอนต่อไป

๔. ตามข้อ ๓. ผู้สมัครที่มีรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียนดังกล่าว อาจมีการประกาศรายชื่อตัดสิทธิการให้เข้าสอบข้อเขียนในภายหลังได้ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบข้อเขียนครั้งที่ผ่านมา

๕. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.immigration.go.th และ www.immigration-thai.com

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตำรวจโท

(สมพงษ์ ชิงดวง)

รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง